





สรุปข่าว สร.



ประจำวันที 7 เมษายน 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> เหตุแผ่นดินไหว</p> <p>ตรวจสุขภาพและตรวจมลพิษอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p> <p>- พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ. ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย และทีม SEHRT ได้รับการร้องขอให้ลงพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารตึกถล่มในระยะ 500 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการกิจของทีมเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรื้อถอนอาคาร และประชาชนที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อตรวจสุขภาพและตรวจวัดมลพิษอากาศที่อาจส่งผลต่อสุขภาพประชาชน อาทิ ฝุ่นละออง สารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในอากาศและน้ำ ซึ่งจากข้อมูลผลการตรวจประเมินพบว่า ระดับฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ในศูนย์พักพิงชั่วคราว อยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่มีผลกระทบต่อประชาชน สำหรับพื้นที่อาศัยพบว่า มีการใช้ระบบปรับอากาศ เพื่อลดความร้อน ซึ่งมีการระบายอากาศที่ดี แสดงได้จากค่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับต่ำกว่า 500 ppm ส่วนน้ำใช้ มีการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือแล้วอยู่ในช่วง 0.2 ถึง 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน เชื้อโรค ห้องน้ำห้องส้วมมีความเพียงพอ ปลอดภัย แต่ยังมีขาดอุปกรณ์ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำ เช่น สบู่ เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาเพิ่มเติมแล้ว แม้ว่าค่าฝุ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราวจะไม่เกินค่าเฝ้าระวังที่กำหนด แต่ประชาชนอาจได้รับความเสี่ยงจากฝุ่นในบรรยากาศที่มีสูงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอาจปนเปื้อนเข้ามาภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว จึงแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากป้องกันฝุ่นตลอดเวลา</p> <p>ด้านนพ.ธิติ กล่าวว่า ทีม SEhRT กรมอนามัยได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศในบริเวณสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่จุด เจาะอาคาร เพื่อประเมินความเสี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสกับฝุ่นละออง เบื้องต้นได้ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการวิเคราะห์หาสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนมาในฝุ่นและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่มีการขุดเจาะอาคาร ซึ่งผลการตรวจวัดต้องจะผ่านการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ โดยผลจะแสดงได้ภายใน 7 วันทำการ ดังนั้นในช่วงเวลานี้ กรมอนามัย จึงสนับสนุนหน้ากาก N95 ให้กับทีมเจ้าหน้าที่</p>	
<p>ส่งทีมแพทย์ไทยช่วยเมียนมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. มอบหมายให้เตรียมการส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ (Emergency Medical Team : EMT) ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่เมืองเนบิตอร์และมันตะเลย์ ประเทศเมียนมา หลังได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศว่าเมียนมาแจ้งขอรับการสนับสนุน</p> <p>ด้าน สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป(สพทช.) แสดงจุดยืนประเด็น “ส่งทีมแพทย์ไทย” ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเมียนมา ด้านมนุษยธรรมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องมีความพร้อม ปลอดภัย และเคารพสิทธิของบุคลากรอย่างสูงสุด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>รมว.สธ." ขยายการติดตั้ง "ตู้ห่วยใจ" ในต่างจังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,สยามรัฐ ผู้จัดการ บ้านเมือง โฟสทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, TNN, linetoday)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ขยายการติดตั้ง "ตู้ห่วยใจ" ในต่างจังหวัด เพิ่มอีก 9 จุด หลังติดตั้งนำร่อง 5 จุด ในกทม. พบประชาชนเข้ารับบริการเกินคาดหมาย มั่นใจช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มความสะดวก</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ คาดว่าจะเริ่มติดตั้งได้ในช่วงปลายเดือนมี.ค.เป็นต้นไปและบางแห่งอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยบริการ อาทิ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลพระพุทธบาล โรงพยาบาลนครนายก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โรงพยาบาลเสนา เป็นต้น และจะขยายผลไปยัง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กว่า 900 แห่ง ทั่วประเทศต่อไป</p>	
<p>ระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ , มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>-นายจิรพงษ์ ทรงวัชรารณณ์ รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ภายในปี 2570 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมส.สธ.เร่งผลักดันกระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงที่ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของประเทศให้เข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ประชาชนมีสุขภาพดีพร้อมเผชิญความท้าทายในศตวรรษหน้า จากการเร่งรัดโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ รวมถึงโครงการ คนกินคาร์บ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมานับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อร่างกายของแต่ละคนในแต่ละวัน จนปัจจุบันนี้มีคนนับคาร์บมากกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ</p>	
<p>ปลัด สธ.ตรวจโรงพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ติดตามการแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง ลงพื้นที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ซึ่งขาดสภาพคล่อง 216 ล้านบาท มีการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการต่อเนื่อง ใช้ไอทีอำนวยความสะดวกผู้รับบริการ ดึงเม็ดเงินเข้าโรงพยาบาล พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่ารักษา ควบคุมค่าใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง ขณะที่โรงพยาบาลขอนแก่นขาดสภาพคล่อง 1,237 ล้านบาท ให้ผู้ตรวจราชการฯ และสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานคณะทำงาน เร่งติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหา ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการและคณะทำงานของโรงพยาบาลขอนแก่น</p>	
<p>หวานน้อยสั่งได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ ลีกลับในสนามข่าว</p> <p>-อนุกุล พุกษานุกัณฑ์ รองโฆษกรัฐบาล แลกความคืบหน้า โครงการ "หวานน้อยสั่งได้-เมนูสุขภาพ" ว่า รัฐบาลมุ่ง ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครบทุกมิติในการดำเนินชีวิต ดังนั้น กรมอนามัย ร่วม บูรณาการสร้างความร่วมมือ ผ่านการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายภาคเอกชน LINE MAN Wongnai สานต่อโครงการ "หวานน้อยสั่งได้ - เมนู สุขภาพ" สู่ปีที่ 3 โดยจากความร่วมมือตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าในแพลตฟอร์ม LINE MAN มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 60,000 ร้าน ทั่วประเทศ มีผู้ใช้บริการสั่งเครื่องดื่มแบบหวานน้อยบนแพลตฟอร์มกว่า 30 ล้านแก้ว หรือร้อยละ 58 จากยอดสั่งเครื่องดื่มทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 กว่าร้อยละ 50 และมียอดสั่งเมนูเครื่องดื่ม "ไม่หวาน หรือระดับความหวาน 0%" เพิ่มขึ้นร้อยละ 160 เมื่อเทียบกับปี 2566 และในปี 2567 สามารถช่วยลดการรับเครื่องปรุงได้ถึง 120 ล้านซอง ทำให้ลดการใช้น้ำตาลมากถึง 120 ตัน ผลลัพธ์ 2 ปี ที่ผ่านมาในการสร้างความร่วมมือ ระหว่างกรมอนามัย และ LINE MAN Wongnai สามารถนำแนวคิดนโยบายสู่การปฏิบัติได้จริง เห็นเป็นรูปธรรม</p>	
<p>รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย มอบทีม SEhRT ประสานภารกิจร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา ปก.ได้ประกาศเขตประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้ง ทั้งหมด 21 จังหวัด 78 อำเภอ 299 ตำบล 2,504 หมู่บ้าน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนจากภัยสุขภาพดังกล่าว กรมอนามัย จึงกำหนดมาตรการเชิงรุก และมีการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป</p>	
<p>ร่วมวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ดร.สาโรช รุจิรวรรณ ผอ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข อาหาร การชันสูตรโรค การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>	
<p>อาหารกับธาตุเจ้าเรือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย เนื่องในวันอนามัยโลก (World Health Day) 7 เมษายน ของทุกปี มี 3 องค์ประกอบ ตามหลักธรรมานามัย “ กายานามัย จิตตานามัย และ ชีวิตานามัย ” รวมถึงส่งเสริมสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน “ ดิน น้ำ ลม ไฟ ” นำมาใช้ในการปรับธาตุเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล เป็นการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วย</p>	
<p>สิทธิการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage)</p> <p>-สปสช. จัดเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ไขข้อข้องใจการใช้สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค ทำไมคนไทยยังใช้บริการน้อย” ที่อาคารศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการตามสิทธิ รวมถึงอุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการดูแลสุขภาพสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมป้องกันฯ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก นับตั้งแต่ที่มีประกาศกำหนดขอบเขตบริการมาตั้งแต่ปี 2565 พร้อมกับแก้ไขประกาศเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการเข้าถึงบริการ แต่การเข้าถึงก็ยังน้อยอยู่ ซึ่งอาจมาจากสาเหตุที่ประชาชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิบริการสร้างเสริมป้องกันฯ หรือมีอุปสรรคการเข้าถึงบริการ เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญคือปัญหาอุปสรรคต่างๆ เป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันแสวงหาทางออก</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพิ่ม "บุรีไฟฟ้า-บารากูไฟฟ้า" ในกฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา แก้ปัญหาการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ปกป้องเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของนักเรียนและนักศึกษา</p>	
<p>แม่น้ำกพบสารหนูและตะกั่วหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, news1lives, chaingmainews)</p> <p>-นายชินทร์ ทองสุข ผวจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำก หลังรับทราบผลการตรวจคุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่า แม่น้ำกอยู่ในเกณฑ์ "พอใช้ ถึงเสื่อมโทรม" โดยค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์เกินมาตรฐาน บริเวณบ้านโป่งนาคำ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย แสดงถึงแหล่งน้ำมีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์สูง การปล่อยน้ำเสียจากแหล่งชุมชนจากกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ได้ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำ แยกที่เรียกเก็บทั้ง 3 จุด ได้แก่ บ้านโป่งนาคำ สะพานข้ามแม่น้ำก ต.ดอยฮาง และสะพานแม่ฟ้าหลวง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย บ่งบอกถึงความไม่สะอาดและไม่ปลอดภัยในการบริโภคโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อน คุณภาพน้ำกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเกินมาตรฐานเล็กน้อย ในมุมมองของนักสิ่งแวดล้อมมองว่ายังเป็นปัญหาที่ไม่มาก ทั้งนี้ได้ขอให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจการใช้น้ำกตลอดลำน้ำในกิจกรรมใดบ้าง ภายในวันพุธที่ 9 เม.ย.นี้ จังหวัดเชียงรายจะมีข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และกำชับให้สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ทั้งการประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ เทศบาล สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sondhitalk. news1lives)

-เพจ สสจ.เชียงใหม่ โพสต์ระบุว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่ต้าก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 พบว่าคุณภาพ น้ำโดยรวมอยู่ในระดับ “พอใช้ถึงเสื่อมโทรม” มีค่าความสกปรกจากสารอินทรีย์และแบคทีเรีย เกินมาตรฐานในบางจุด “ตรวจพบสารหนู” เกินค่ามาตรฐานใน 3 จุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ หากมีการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องโดยตรง จึงขอความร่วมมือประชาชน หลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่ต้ากชั่วคราว ทั้งในด้านอุปโภค บริโภค หรือการสัมผัสน้ำโดยตรง จนกว่าจะมีการยืนยันความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นทางการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.วรัญญู จ่านองประสาทร นพ.สสจ.เชียงใหม่ สั่งการให้ รพ.แม่ฮ้อย สสอ.แม่ฮ้อย รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมกับ อสม.ทุกแห่ง ในพื้นที่ ดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากลำน้ำกกเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือกิจกรรมทางน้ำ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน /ผ่านสถานีวิทยุชุมชน โดยเบื้องต้นยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการผิดปกติจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งทาง สสจ.เชียงใหม่ จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่มีอาการหรือสงสัยว่าเจ็บป่วยจากการสัมผัสน้ำแม่กกดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตามสิทธิการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS)

-นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอแม่ฮ้อย จ.เชียงใหม่ ระบุว่า ขณะนี้ได้ประสานกับผู้นำชุมชนและสาธารณสุข รวมถึงปศุสัตว์ เพื่อเตือนประชาชน ห้ามใช้น้ำ และห้ามนำสัตว์น้ำในแม่น้ำกกมาบริโภค ส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำกกไปก่อน

ปมผู้ลี้ภัยล้น 'รพ.ชายแดน'

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage

-จากกรณีปัญหาสาธารณสุขชายแดน ที่โรงพยาบาลต่างๆ กำลังแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้จากคนต่างด้าว ในพื้นที่ชายแดน 31 จังหวัดนั้น รศ.ดร.ดุสิตภาค ปรีชาธิราช นายกสมาคมภูมิภาคศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เสนอ รัฐบาลไทยสำรวจ - ขอความช่วยเหลือ ตปท. พร้อมแนะ รพ.ชายแดน ฝึก NGO ตั้งหน่วยบริการด้านหน้ารองรับก่อนผู้ป่วยทะลักเข้า รพ. รวมถึงยกระดับความร่วมมือระบบสาธารณสุขไทย-เมียนมา แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน

ทัพแมลงวันบุกครัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews


-ที่บ้านเนินป่าแฉม ม.9 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เจ้าของบ้านโพสต์ภาพของแมลงวันจำนวนมากรุมตอมห้องครัว ขณะที่กำลังลงใน LINE กลุ่มหมู่บ้าน เพื่อให้เพื่อนบ้านได้รับทราบและอยากทราบว่าบ้านใครมีแมลงวันมากเหมือนบ้านตัวเองหรือไม่ กลัวฝูงแมลงวัน อาจจะเป็นตัวนำพาหะเชื้อโรคมาระบาด

นางนพรัตน์ อรเอี่ยม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9 กล่าวว่า หลังจากเพื่อนบ้านพบฝูงแมลงวันมาตอมในครัวจำนวนมาก จึงเดินทางมาดูและให้กำลังใจเพื่อนบ้าน จากนั้นได้แจ้งให้นายก อบต.สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้ใหญ่บ้านทราบ เพื่อที่จะจัดหา กาวดักแมลงวันมาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝูงแมลงวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป

เหม็นฉุนทั้งตำบล 'โรงงานทุนจีน' หลอมขยะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, innnews, linetoday)

-จ.ปราจีนบุรี พบมีการโพสต์ลง facebook โดยผู้ใช้ชื่อ นางเล็ก ราคาปลีกส่ง มีข้อความระบุว่า "เหม็นทั้งตำบลหมู่ 9 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี แบบนี้จะทำไง รบกวนผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบตามโรงงานให้ที มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ซึ่งหลายคนบอกว่าได้กลิ่นเหม็นฉุนมาก ได้กลิ่นเหม็นฉุนเหมือนกับยาฆ่าหญ้าทำให้หายใจติดขัดเวียนหัว และจากการสำรวจท้ายหมู่บ้านพบว่า

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรงงานซึ่งเป็นโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกับยาฆ่าหญ้าอย่างรุนแรง	
โรคหัดคร่าชีวิตเด็กศพที่ 2 ในเท็กซัส สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ - โรคหัดซึ่งกลับมาระบาดในสหรัฐฯ ใหม่อีกครั้ง คร่าชีวิตเด็กศพที่ 2 ในรัฐเท็กซัส ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 569 รายแล้ว	-
เม็กซิโก" พบผู้ติดเชื้อหวัดนก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ - กระทรวงสาธารณสุขเม็กซิโกรายงาน ว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในมนุษย์เป็นครั้งแรกในประเทศ โดยผู้ติดเชื้อเป็นเด็กหญิงอายุ 3 ปี จากรัฐดูริงโกทางตอนเหนือของเม็กซิโก และขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการที่รุนแรง	
 ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
	-